



FMS NEWSLETTER

จดหมายข่าวคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ฉบับที่ 2 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 <http://www.fms.rru.ac.th>

พิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย



วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า เพื่อเทิดพระเกียรติและรำลึกถึงพระมหากษัตริย์คุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม "ราชภัฏ" และดวงตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

เลขที่ 422 ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร. 038-500-000 ต่อ 6200

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติการด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) การรายงานผลการดำเนินโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 การวิเคราะห์สภาพอนาคตของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ การเตรียมการรองรับการติดตามผลการดำเนินงานการตรวจเยี่ยมขององคมนตรี และการเตรียมความพร้อมในการนำเสนอโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมคัดเลือกประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ



วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.30 น. คณะวิทยาการจัดการ จัดการประชุมคัดเลือกประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ โดยในที่ประชุมมีมติเลือกอาจารย์ปราริชาติ รื่นพงษ์พันธ์ เป็นประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

งานเสวนาวิชาการ “Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม”



วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงานเสวนาวิชาการ “Social Enterprise Booster ชุมชนก้าวหน้าสู่วิสาหกิจเพื่อสังคม” ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิสาหกิจเพื่อสังคม พัฒนาพื้นที่ทางการตลาด และสร้างต้นแบบในการจัดตั้งธุรกิจเพื่อสังคมในรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรสายวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฉัตรประอร นิยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี

โครงการสัมมนา “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย”



วันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วย อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร และอาจารย์ณัฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนา “สภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ แห่งประเทศไทย” ณ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชัน เซ็นเตอร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างเครือข่ายสภาคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แห่งประเทศไทย อีกทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายใต้คณบดีภาคีเครือข่ายเป็นกระบวนการที่สำคัญยิ่งที่จะช่วยขับเคลื่อนความเข้มแข็งทางด้านวิชาการและงานวิจัยให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน โดยดำเนินการขับเคลื่อนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.นงรัตน์ อีสโร เลขานุการรองคณบดี และที่ปรึกษาที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นวิทยากรบรรยายการพัฒนางานวิจัย ตามแนวคิดวิศวกรสังคม ซึ่งมีคณบดีและคณะผู้บริหารจากคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เข้าร่วมโครงการ

กิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2566



วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย อาจารย์ณัฐ สบายสุข รองคณบดีกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ และ นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษา ปีการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา

การฝึกซ้อมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิศวกรสังคมของคณะวิทยาการจัดการ



วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 12.00 น. อาจารย์ณัฐ สบายสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร คณะวิทยาการฯ พร้อมด้วยทีมงานวิศวกรสังคมคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมการฝึกซ้อมนำเสนอผลการดำเนินโครงการวิศวกรสังคมของคณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องศรีโสธร ชั้น 1 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อเตรียมนำเสนอโครงการวิศวกรสังคมของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ต่อพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัยให้คำแนะนำต่อนักศึกษาที่มิวิศวกรสังคม คณะวิทยาการจัดการ

โครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืน



วันที่ 13 และ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืนรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC และ Smart City ณ ห้องโถงคอนกรีต ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการวางแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืน และเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการและจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์อย่างยั่งยืนรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ EEC และ Smart City โดยใช้ Vision Builder เป็นเครื่องมือ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365”



วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 คณาจารย์ และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Office 365” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 900 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

องคมนตรีลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน
ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาคู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา



วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ตรวจสอบการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครินทร์ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ด้านการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการผลิตและพัฒนาคู และด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ตามภารกิจของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่งทั่วประเทศ ที่น้อมนำพระบรมราโชบาย ด้านการศึกษาสู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ด้วยองค์ความรู้วิชาการ จนเกิดเป็นนวัตกรรมชุมชนที่เหมาะสมกับบริบทพื้นที่ โดยมีนายจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครินทร์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา ร่วมให้การต้อนรับและรับฟังบรรยายสรุป "การดำเนินงานการพัฒนาท้องถิ่น" รวมทั้งการบรรยายสรุปการขับเคลื่อน 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาท้องถิ่น การผลิตและพัฒนาคู และการยกระดับคุณภาพการศึกษาของคณะอื่นๆ ณ ห้องประชุมเจ้าเสวย อาคารราชภัฏนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา

งานนิทรรศการจากงานวิจัย RRU Open House 2023



วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมงาน นิทรรศการจากงานวิจัย RRU Open House 2023 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ และห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยได้รับเกียรติจาก นายจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีเปิด RRU OPEN HOUSE 2023 พร้อมมอบโล่รางวัลให้กับนักวิจัยดีเด่น ทั้งนี้ ภายในงานประกอบด้วยบูธแสดงผลงานวิจัยเด่นของ 5 คณะ และอีก 11 ศูนย์ / สำนัก และบูธแนะนำ “คณะพยาบาลศาสตร์” คณะเปิดใหม่ โดยมีอาจารย์และนักศึกษารุ่นพี่ คอยให้คำแนะนำ นอกจากนี้ ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าดีจากชุมชนในพื้นที่ตลาดวิจัย กิจกรรมเล่นเกมชิงรางวัล และมินิคอนเสิร์ต เพื่อสร้างสีสันความสนุกสนานตลอดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัท โฟล์วแอกเคาท์ จำกัด ลงนามความร่วมมือ



วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร รองคณบดี วิชาการและวิจัย และอาจารย์สุชานุช สุขเสวี ประธานสาขาวิชาการบัญชี ร่วมเป็นสักขีพยาน ในการลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท โฟล์วแอกเคาท์ จำกัด โดยได้รับเกียรติจาก ท่านอธิการบดีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ เพื่อร่วมพัฒนามาตรฐานวิชาชีพการบัญชี และพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถตรงกับความ ต้องการของผู้ประกอบการ และเป็นการพัฒนาคณาจารย์และนักศึกษาให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการใช้โปรแกรมโฟล์วแอกเคาท์เพื่อยกระดับ มาตรฐานวิชาชีพ รวมถึงเผยแพร่ความรู้ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องในภายนอก มหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อวิชาชีพทางการบัญชี

โครงการยกระดับการจัดการความรู้ (KM)



วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้บริหาร และบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการความรู้ (KM) ณ ห้องทองเจ้าฟ้า ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อทบทวนและจัดทำ แผนพัฒนาการจัดการความรู้ สร้างบุคลากรที่สามารถเป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดการความรู้

การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนการพัฒนาตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEX) ระดับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกตัวแทนประธานสาขาวิชาในคณะกรรมการประจำคณะวิทยาการจัดการ แผนงานและกิจกรรมพัฒนา บุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2566 และการรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์ของมหาวิทยาลัย ตามโครงการยุทธศาสตร์ฯ

โครงการพัฒนาศักยภาพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม HRM ณ ศูนย์นวัตกรรมซีพีแรม บริษัท ซีพีแรม จำกัด จังหวัดชลบุรี เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาดูงาน เป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาที่จะพัฒนาตนเองในการเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน



โครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามเกณฑ์การบริหารหลักสูตร

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ตามเกณฑ์การบริหารหลักสูตร กิจกรรมจัดทำร่างหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรแบบเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (OBE) กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมสัมมนาการจัดทำรายวิชาพื้นฐานทางบริหารธุรกิจแบบชุดรายวิชา ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ออนไลน์) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร



โครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา MBA

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รายวิชาการจัดการผลิตและการดำเนินงาน (Production and Operations Management) โดย ดร.สินินาถ เริ่มลาวรรณ จัดโครงการศึกษาดูงานและการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ณ โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้า อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาดูงาน พัฒนาศักยภาพนักศึกษา ได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการจัดการการผลิตและการดำเนินงานของสถานประกอบการ รวมทั้งนำองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงาน ไปประยุกต์ใช้ทั้งทางการบริหารทำงานและด้านการเรียนรู้



โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี ศึกษาดูงาน ณ บริษัท อายโนะโมะโตะ (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้งานทางการผลิตจากบริษัทที่ทำการผลิตสินค้าโดยตรง จากนั้นร่วมกันอนุรักษ์ สืบสาน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม และสถาปัตยกรรมโบราณ ณ วัดใหญ่ชัยมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และนำนักศึกษาไปศึกษาธุรกิจท้องถิ่น ณ ตลาดน้ำอโยธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา



กิจกรรมประกวดเส้นทางสู่ดวงดาว การอ่านข่าว ราชนครินทร์ ครั้งที่ 1



วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดกิจกรรมการประกวดเส้นทางสู่ดวงดาว การอ่านข่าว ราชนครินทร์ ครั้งที่ 1 ในงาน RRU Open House 2023 ซึ่งผลการแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาว บุษกร เย็นประสิทธิ์ จากโรงเรียนดัดดรุณี ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาว เมธาวดี นาคสุข โรงเรียนดัดดรุณี ได้รับเงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาวภาวดี บัวสา จากโรงเรียนสนามชัยเขต ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร และรางวัลชมเชย ได้แก่ นางสาว พิษณุธิดา สงวนหงษ์ จากโรงเรียนดัดดรุณี และนางสาวกัญญา ธนาตระกูลไท จากโรงเรียนคอนจิมพลี ได้รับเงินรางวัล 500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาตามอัตลักษณ์และตามความต้องการของสถานประกอบการ

วันที่ 20 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะนักศึกษาตามอัตลักษณ์และตามความต้องการของสถานประกอบการ ณ ยาใจ รีสอร์ท ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และวัดปากน้ำแฉมหนู จังหวัดจันทบุรี เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ เปิดโลกทัศน์เกี่ยวกับการจัดการด้านธุรกิจการค้าสมัยใหม่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ



กิจกรรมเรียนรู้แ่วเมืองเหนือ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม

วันที่ 20 - 25 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม กิจกรรมเรียนรู้แ่วเมืองเหนือ ณ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดพิษณุโลก เพื่อฝึกให้นักศึกษาฝึกทำหน้าที่เป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในประเทศ (Domestic Tourist Guide) นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน การประกอบอาชีพ และใช้ในชีวิตประจำวัน



ต้อนรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงาน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโกชน์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ณัฐ สบายสุข รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมอาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ให้การต้อนรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าศึกษาดูงานสาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ และสาขาวิชานิเทศศาสตร์ อาคาร 3 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเปิดโลกทัศน์ใหม่ด้านนิเทศศาสตร์กับคณาจารย์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ต่างสถาบัน



โครงการสัมมนาและบริการวิชาการในรายวิชาสัมมนา การบริหารธุรกิจ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต รายวิชาสัมมนาการบริหารธุรกิจ (MBA727) ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การบริหารการเงินให้มั่นคง...สู่การดูแลสุขภาพที่ยั่งยืน” ณ อาคารอเนกประสงค์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการบริหารจัดการการเงินควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพ



กิจกรรม Final Project ละครออนไลน์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชานิเทศศาสตร์ โดยอาจารย์ ธนัช ถิ่นวัฒนากุล อาจารย์ประจำสาขาวิชานิเทศศาสตร์ พร้อมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 จัดกิจกรรม Final Project ละครออนไลน์ ในรายวิชา สื่อสารการแสดงเบื้องต้น ณ ห้องปฏิบัติการสตูดิโอเสมือนจริง (422 STUDIO) เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการแสดงของนักศึกษาให้มีความคิดสร้างสรรค์ด้านการแสดง สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการเรียน รวมไปถึงการใช้ชีวิตประจำวัน



โครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 สาขาวิชาการบัญชี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสาขาวิชาการบัญชี กิจกรรมพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ ณ ห้องสแตจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชชนครินทร์ เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา ก่อนสำเร็จการศึกษา ให้ได้รับความรู้ประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์อำนวยการ เผ่าจิตรกุล บรรยายในหัวข้อ “การตรวจสอบบัญชีธุรกิจขนาดย่อม และการเขียนรายงานผู้สอบบัญชี”



นักศึกษาวิชาานิเทศศาสตร์ เข้ารับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ในการประกวด VDO Clip “Equalize : ทำให้เท่าเทียม”



วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 อาจารย์กุลรัตน์ มิตรอุปถัมภ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาานิเทศศาสตร์ นำนักศึกษาวิชาานิเทศศาสตร์ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลผู้ชนะการประกวด VDO Clip “Equalize : ทำให้เท่าเทียม” ณ โรงแรม เอปี่น่า เฮ้าส์ ซอยวิภาวดีรังสิต 64 จังหวัดกรุงเทพมหานคร จัดโดยมูลนิธิเอ็ดส์แห่งประเทศไทย (TNAF) ร่วมมือกับ สมาคมโรคเอดส์แห่งประเทศไทย (TAS) และ องค์การภาคีเครือข่าย 18 องค์กร ซึ่งผลงานของนักศึกษาสาขาวิชาานิเทศศาสตร์ ได้แก่ นายอาทิตย์ ภิญญาวรกุล นางสาวจุฑาภรณ์ อาสายศ และ นางสาวรพีพร แก้วพันตา คว่ำรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และได้รับมอบเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรจาก นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ (ประธานกรรมการ มูลนิธิเอ็ดส์แห่งประเทศไทย : TNAF)

คณะวิทยาการจัดการ ขอแสดงความยินดี



คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.ดร.ปริดาพร อารักษ์สมบุรณ์

และดร.ณัฐพล บัวเปลี่ยนสี

นักวิจัยคณะวิทยาการจัดการ

ได้รับเลือกผลงานวิจัยดีเด่น (Best Paper Award) กลุ่มสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 13
(The 13th Payap University Research Symposium 2023) ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2566
เรื่อง การประยุกต์ใช้รูปแบบเชิงจิตวิทยาในการปรับตัวข้ามวัฒนธรรมของพนักงานข้ามชาติ
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก



- ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ครรชิต มาระโกชน์
- บรรณาธิการ : อาจารย์ณัฐ สบายสุข อาจารย์ดวงฤดี จำรัสธนสาร อาจารย์รัชฎาพร วงษ์โสพนากุล
- กองบรรณาธิการ : บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
- ออกแบบ/จัดพิมพ์ : นายฉัตรชัย อิมอาร์มณั์

